

Số: *AT8* /CV-PGDĐT

Lý Nhân, ngày *22* tháng 01 năm 2019

V/v hướng dẫn một số nội dung,  
tuyên truyền mừng Đảng, mừng  
Xuân và nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019.

Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện; trường Tiểu học và THCS Nhân Mỹ.

Thực hiện Công văn số 48/UBND-VP ngày 17/01/2019 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn huyện; Thông báo số 144/TB-SGDĐT ngày 18/01/2019 của Sở GDĐT Hà Nam về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Phòng GDĐT huyện hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện, trường Tiểu học và THCS Nhân Mỹ thực hiện một số nội dung sau:

### **1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019**

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật của đất nước, của địa phương, của ngành đã đạt được trong năm 2018 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, Giáo dục và Đào tạo...

- Tuyên truyền các nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, về kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN, về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên... Chú ý phát hiện, giới thiệu những điển hình, nhân tố mới của ngành, của địa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia trồng cây; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện “Tết trồng cây” vào đầu xuân Kỷ Hợi. Sau khi trồng cây phải có kế hoạch quản lý, bảo vệ, chăm sóc để cây trồng đạt tỷ lệ sống cao, tránh phô trương hình thức gây lãng phí không hiệu quả. Trường THCS xã Nhân Đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 của huyện được tổ chức tại trường.

- Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà lãnh đạo; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính chất cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội... thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nắm vững âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; chấp hành quy định về tổ chức đón Tết; chấp hành thời gian làm việc, học tập, thời gian nghỉ tết theo quy định; ý thức chấp hành quy định về

